

BẢN TIN TỔNG HỢP **THÁNG 09 NĂM 2023**



Chủ điểm bản tin:

- Những tin nổi bật của lãnh đạo Tỉnh Quảng Trị trong tháng 09/2023
- Tình hình Kinh tế trong tỉnh
- Tin Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
- Tin khác

STT	MỤC LỤC	TRANG
1	Lễ viếng, dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ nhân dịp Quốc khánh 2/9	2
2	Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị thăm, làm việc tại Hàn Quốc	3
3	Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Vĩnh Linh	5
4	Quảng Trị kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công	6
5	Kỷ niệm 30 năm thành lập Cơ quan đối ngoại tỉnh và 20 năm thành lập Sở Ngoại vụ Quảng Trị	8
6	Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba dâng hoa tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro tại Quảng Trị	10
7	Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông	11
8	Học viên Chính trị Quốc Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt tạp chí triết học và đời sống.	12

LỄ VIÊNG, DÂNG HƯƠNG, DÂNG HOA CÁC ANH HÙNG LIỆT NHÂN DỊP QUỐC KHÁNH 2/9

Kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh 2/9 (1945 - 2023), ngày 31/8/2023, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Thành Cổ Quảng Trị.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang tham dự lễ viếng.

Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, những người con ưu tú của quê hương đã có những đóng góp to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ, xây dựng đất nước.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1693478316453>

ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH QUẢNG TRỊ THĂM, LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC.

Từ ngày 3 - 9/9/2023, nhận lời mời của Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và tổ chức Medipeace Việt Nam, Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam làm trưởng đoàn thăm và làm việc với các đối tác tại Seoul. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến tham gia đoàn công tác.



Phát biểu tại buổi lễ chào mừng đoàn công tác tỉnh Quảng Trị đến Hàn Quốc do Tổ chức Medipeace và các đối tác Hàn Quốc tổ chức vào sáng 4/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh: Việt Nam và Hàn Quốc vừa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 22/12 (1992-2022), đạt được nhiều thành tựu to lớn trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Việt Nam – Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư vừa là trụ cột, vừa là động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hàn Quốc hiện đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam; thứ hai về hợp tác phát triển (ODA), lao động và du lịch; thứ ba về hợp tác thương mại. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc tại ASEAN, chiếm 30% đầu tư và 50% tổng kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và ASEAN.

Đối với tỉnh Quảng Trị, Hàn Quốc chính thức hợp tác từ năm 2001, đã trở thành một trong những đối tác tin cậy, quan trọng trên nhiều lĩnh vực của tỉnh. Giai đoạn 2001 - 2023, Hàn Quốc đã tài trợ cho Quảng Trị với tổng kinh phí 25 triệu USD để thực hiện nhiều chương trình, dự án về an sinh xã hội, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai... Các dự án nổi bật như: Xây dựng nông thôn mới (Saemaul Undong); xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh; Dự án nâng cao năng lực đào tạo dạy nghề cho Trường Trung

cấp nghề; Chương trình Hạnh phúc; Dự án nâng cao năng lực cán bộ y tế về vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho người khuyết tật do Tổ chức Medipeace tài trợ...

Các dự án do Hàn Quốc tài trợ triển khai trên địa bàn tỉnh đều phát huy hiệu quả tốt, tác động tích cực đến việc cải thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là người nghèo, người khuyết tật. Tuy nhiên, do những điều kiện đặc thù, Quảng Trị vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, là địa phương không chỉ gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh mà hàng năm phải chịu sự tàn phá của thiên tai.

Vì vậy, tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khá cao, đời sống của nhiều gia đình người khuyết tật gặp nhiều khó khăn. Hiện Quảng Trị có hơn 26.955 người khuyết tật, trong đó có 15.485 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, hơn 8.540 nạn nhân bom mìn, vật liệu nổ trong chiến tranh còn sót lại, trong số này có 31% nạn nhân là trẻ em. Việc xây dựng một “Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” là rất có ý nghĩa.

Trước nhu cầu thực tế của địa phương, Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã ký MOU với tỉnh Quảng Trị đồng ý hỗ trợ dự án xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị. Quảng Trị xem dự án này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm góp phần phát triển KT - XH của tỉnh và làm mô hình điềm cho Việt Nam trong công tác chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật. Đến nay, các thủ tục đã hoàn thiện, tỉnh Quảng Trị và KOICA đang tiến hành triển khai dự án.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Hàn quốc lần này, ngày 6/9/2023, đoàn công tác tỉnh Quảng Trị sẽ đến thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul và chào xã giao Thống đốc Bang tự trị đặc biệt Gangwon/Hàn Quốc - địa phương có nhiều nét tương đồng về văn hóa - lịch sử với tỉnh Quảng Trị để thúc đẩy kết nối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1693834241391>

CHỦ TỊCH UBND TỈNH VÕ VĂN HƯNG DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG THPT VĨNH LINH

Sáng 5/9/2023, hòa chung trong không khí của ngày hội “toàn dân đưa trẻ tới trường”, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại Trường THPT Vĩnh Linh, huyện Vĩnh Linh. Tham dự còn có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Hương; lãnh đạo huyện Vĩnh Linh cùng các thầy cô giáo và hơn 1.200 học sinh Trường THPT Vĩnh Linh.



Hưởng ứng chủ đề năm học 2023 - 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Vĩnh Linh nêu cao tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới.

Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 ở Trường THPT Vĩnh Linh diễn ra trang trọng, tiết kiệm, ngắn gọn và đầy cảm xúc. Cô giáo Trần Nữ Diệu Thùy, chủ nhiệm lớp 10A3 cho biết, ngay từ đầu năm học mới, giáo viên và học sinh đã sẵn sàng tâm thế để bước vào năm học mới với kỳ vọng đạt được kết quả tốt nhất trong công tác giảng dạy và học tập. Qua đó, góp một phần nhỏ của mình để tạo nên hình ảnh, thương hiệu của nhà trường, cùng gìn giữ truyền thống quý báu mà các thế hệ trước đã dày công vun đắp.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện Vĩnh Linh và Trường THPT Vĩnh Linh cùng Ban đại diện hội cha mẹ học sinh, các cựu học sinh, doanh nghiệp trao tặng nhiều suất học bổng, phần quà có ý nghĩa cho các em học sinh.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1693896114316>

QUẢNG TRỊ KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Ngày 21/9/2023, Tổ Công tác số 2 của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các Bộ ngành, địa phương về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị Tổ Công tác của Chính phủ xem xét, báo cáo Chính phủ giải quyết các nội dung: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển vốn nước ngoài Ngân sách trung ương năm 2023 với tổng vốn 183,377 tỷ đồng cho Bộ, ngành trung ương và địa phương khác có nhu cầu.

Bố trí và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để tiếp tục hoàn thành dự án theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công; Quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí GPMB từ nguồn vốn Trung ương nhằm giải quyết một phần khó khăn về ngân sách cho tỉnh trong GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL 9 đoạn từ Cảng Cửa Việt đến QL 1.

Đề nghị các Bộ, ngành trung ương sớm tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ giao vốn kế hoạch năm 2023 cho dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu Sông Hiếu) để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia và cho ý kiến về quy hoạch 3 loại rừng để dự án tuyến đường kết nối phía Bắc cảng Mỹ Thủy thuộc Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị đủ điều kiện phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vốn triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cũng kiến nghị các Bộ ngành về gia hạn thời gian đóng Hiệp định khoản vay dự án BIIG2 đến ngày 30/9/2023; báo

Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền

cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và Tăng cường chống chịu vùng ven biển Việt Nam cũng như xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn thời gian thực hiện Dự án GMS đến 31/12/2023; cho ý kiến đề địa phương triển khai các bước tiếp theo với dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng, thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây theo quy định.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2023, góp phần tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố bám sát, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2023.

Các Bộ, ngành, địa phương cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, cũng như chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm tiến độ sang dự án giải ngân tốt còn thiếu vốn ngay tại địa phương đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1695296039114>

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP CƠ QUAN ĐỐI NGOẠI TỈNH VÀ 20 NĂM THÀNH LẬP SỞ NGOẠI VỤ QUẢNG TRỊ

Ngày 22/9, Sở Ngoại vụ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập cơ quan đối ngoại tỉnh (1993-2023); 20 năm thành lập Sở Ngoại vụ Quảng Trị (2003-2023) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Nguyễn Như Hiếu; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ phụ trách công tác đối ngoại; lãnh đạo Sở Ngoại giao 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào); các chuyên gia, tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động cơ quan đối ngoại tỉnh qua các thời kỳ tham dự lễ.

Tháng 3-1993, Phòng Đối ngoại tỉnh - tiền thân của Sở Ngoại vụ được thành lập theo Quyết định số 67/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Nhiệm vụ chính của Phòng đối ngoại lúc bấy giờ là tham mưu công tác lễ tân đối ngoại, lãnh sự và vận động các dự án phi chính phủ nước ngoài.



Tháng 3-1993, Phòng Đối ngoại tỉnh - tiền thân của Sở Ngoại vụ được thành lập theo Quyết định số 67/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Nhiệm vụ chính của Phòng đối ngoại lúc bấy giờ là tham mưu công tác lễ tân đối ngoại, lãnh sự và vận động các dự án phi chính phủ nước ngoài.

Hàng năm, Sở Ngoại vụ đã hoàn thành thủ tục và đón tiếp, phối hợp đón tiếp trên 1.500 khách Quốc tế đến thăm, làm việc và hàng trăm đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài. Công tác vận động, đàm phán và tiếp nhận các chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), các dự án viện trợ nhân đạo Phi chính phủ (NGO) và các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp một tỉ trọng lớn vào tổng số vốn đầu tư toàn xã hội tại địa phương.

Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền

Hoạt động ngoại giao kinh tế ngày càng chủ động, nhiều cơ chế chính sách được đổi mới, môi trường đầu tư dần được cải thiện, ngày càng có nhiều nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và trong nước đến tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Quảng Trị. Công tác quản lý và bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc biên giới được thực hiện tốt. Kế hoạch tôn tạo và tăng dày mốc Quốc giới giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh bạn Salavan và Savannakhet Lào hoàn thành vượt mức kế hoạch, an ninh biên giới được quan tâm, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống Việt – Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam biểu dương những thành tựu quan trọng mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công chức và người lao động của Sở Ngoại vụ đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong chặng đường xây dựng và phát triển vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ công chức và người lao động Sở Ngoại vụ cần tích cực chủ động, tiên phong hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, phát huy hiệu quả hoạt động đối ngoại để giúp tỉnh tận dụng tốt nhất bối cảnh quốc tế và thu hút tối đa nguồn lực, phấn đấu đưa công tác đối ngoại của tỉnh từng bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tham mưu lãnh đạo tỉnh, phối hợp với các ngành, các cấp triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại Nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Sở Ngoại vụ vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 – 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc;

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 15 tập thể và 16 cá nhân đã có những thành tích nổi bật trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trên địa bàn; Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet tặng bằng khen cho Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị đã có thành tích xuất sắc trong tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1695454636355>

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN CUBA DÂNG HOA TƯỞNG NIỆM LÃNH TỤ FIDEL CASTRO TẠI QUẢNG TRỊ

Chiều 26/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez đã đến tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro tại Công viên Fidel ở Thành phố Đông Hà (Quảng Trị)



Trước tượng đài lãnh tụ Fidel Castro đặt tại Công viên Fidel, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đặt hoa tưởng niệm đồng thời dành một phút tưởng nhớ Lãnh tụ Fidel Castro.

Công viên Fidel được khánh thành vào tháng 9/2018, thể hiện tình cảm yêu quý của nhân dân Quảng Trị nói riêng và người dân Việt Nam nói chung đối với Lãnh tụ Fidel Castro. Đối với nhân dân Quảng Trị, Công viên Fidel mang dấu ấn đặc trưng, riêng biệt, là biểu tượng của tình hữu nghị sắt son, đoàn kết, gắn bó của Nhân dân hai nước Việt Nam- Cuba.

Trước tượng đài lãnh tụ Fidel Castro đặt tại Công viên Fidel, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đặt hoa tưởng niệm đồng thời dành một phút tưởng nhớ Lãnh tụ Fidel Castro.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trồng cây lưu niệm tại Công viên Fidel.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1695732785559>

NGÀY HỘI THANH NIÊN VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG

Sáng ngày 30/9/2023, tại công viên Fidel thành phố Đông Hà, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia; UBND tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông.



Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bày tỏ mong muốn mỗi bạn đoàn viên, thanh niên, hãy tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” bằng những việc làm cụ thể, tự giác chấp hành pháp luật giao thông, ứng xử thân thiện khi tham gia giao thông, nhường chỗ ngồi cho người tàn tật, người già, phụ nữ có thai và trẻ em trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế dùng còi chõ đồng người, không tham gia đua xe trái phép và không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia; nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, tất cả những điều này sẽ góp phần giúp các bạn trẻ tham gia giao thông văn minh an toàn.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến nhấn mạnh, thói quen ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật khi tham gia giao thông không chỉ giúp giảm tai nạn mà còn góp phần xây dựng văn hóa, ứng xử văn minh nơi công cộng. Việc xây dựng văn hóa giao thông trước mắt sẽ có tác dụng hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông trong điều kiện hạ tầng giao thông chưa đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội. Về lâu dài, việc tuân thủ pháp luật về giao thông trong người dân sẽ góp phần tạo ra môi trường giao thông an toàn và văn minh hơn. Trong đó, những người trẻ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nằm trong chuỗi các hoạt động Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông, nhiều hoạt động đã được diễn ra như tập huấn kỹ thuật lái xe khoa học, an toàn và các trò chơi vận động tìm hiểu Luật giao thông đường bộ; Hướng dẫn cài đặt, sử dụng VNeID, tích hợp thông tin giấy phép lái xe, bằng lái xe cho đoàn viên, thanh niên; Vẽ tranh với chủ đề “Chúng em với văn hóa giao thông”; Tổ chức Diễn đàn “An toàn giao thông - Hành động của thanh niên”. Ban Tổ chức Chương trình cũng đã đến thăm các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1696068738561>

Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền

HỌC VIỆN CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC LỄ RA MẮT TẠP CHÍ TRIẾT HỌC VÀ ĐỜI SỐNG.

Chiều ngày 29/9/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí Triết học và Đời sống. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi Lễ.

Dự buổi Lễ có GS,TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Triết học; PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Ban Chấp hành Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị tại Trung tâm Học viện; đại diện lãnh đạo các Tạp chí thuộc Học viện; Hội đồng Biên tập Tạp chí Triết học và Đời sống; tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Viện Triết học.



GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Viện Triết học và các đồng chí trong Hội đồng Biên tập

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện Vụ Tổ chức – Cán bộ đã công bố các quyết định: (i) Quyết định thành lập Tạp chí Triết học và Đời sống; (ii) Quyết định công nhận Hội đồng Biên tập, giao GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức danh Chủ

tịch Hội đồng Biên tập; giao nhiệm vụ Tổng Biên tập Tạp chí Triết học và Đời sống cho TS Đinh Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện Triết học.

Tại Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Viện (năm 2022), đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện đã có ý kiến chỉ đạo về những nhiệm vụ mà Viện Triết học cần thực hiện trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Lễ ra mắt Tạp chí Triết học và Đời sống là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quá trình 66 năm xây dựng và phát triển của Viện Triết học. Đây là nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Viện trong việc góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện, trong đó có nghiên cứu khoa học và lan tỏa giá trị của thành quả trong nghiên cứu khoa học.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện cho biết, trong vòng 01 năm qua, Học viện đã chứng kiến sự ra đời của Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và phát triển, Tạp chí Lãnh đạo và Chính sách và nay là Tạp chí Triết học và Đời sống. Đây là những tín hiệu vui của Học viện trong việc phát huy năng lực khoa học nhằm lan tỏa, quảng bá những thành tựu nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, gắn nghiên cứu khoa học với giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn.

Trong bối cảnh đầy mạnh cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sự ra đời của Tạp chí Triết học và Đời sống sẽ góp thêm một tiếng nói, một diễn đàn để vừa làm sáng tỏ hơn nữa chủ nghĩa Mác – Lênin, sáng tỏ hơn nữa lý luận về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa bác bỏ những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực triết học Mác – Lênin; góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhận định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ, TS Đinh Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện Triết học, Tổng Biên tập Tạp chí Triết học và Đời sống trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các cơ quan hữu quan, các nhà khoa học, các cộng tác viên, các thể hệ giảng viên của Viện Triết học đã chỉ đạo, nhiệt tình giúp đỡ và góp công, góp sức vào sự ra đời của Tạp chí.

Thay mặt cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Viện Triết học và Tạp chí, TS Đinh Văn Thụy xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ tôn chỉ, mục đích của Tạp chí trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam; đoàn kết, đồng tâm, phát huy trí tuệ của đơn vị cũng như các nhà khoa học để xây dựng và phát triển tạp chí xứng đáng với sự kỳ vọng và tin tưởng của lãnh đạo Học viện, của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ đối với Viện Triết học nói chung, Tạp chí nói riêng trong quá trình xây dựng, phát triển.

Nguồn <https://hcma.vn/tin-tuc-su-kien/hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-to-chuc-le-ra-mat-tap-chi-trie-t-ho-c-va-do-i-so-ng-35624.html>